



ประกาศกรมสรรพาการ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพาการ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ กรมสรรพาการ ได้รวมคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมสรรพาการ ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้สอบผ่านฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในครั้งนี้ แต่ยังไม่มียกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖ มีกำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทางอินเทอร์เน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยรับสมัครสอบที่เว็บไซต์ <http://job2.ocsc.go.th> หัวข้อ “การสอบ ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี ๒๕๖๖” หัวข้อย่อย “สมัครสอบภาค ก. พิเศษ” ภายหลังกดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้ว สำนักงาน ก.พ. จะประกาศผลสอบในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ให้ผู้มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ ภายหลังกวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้กรมสรรพาการทราบ ตามแบบส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๖๖ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

สำหรับผู้สมัครสอบที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ กรมสรรพาการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต่อมากรมสรรพากรตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อรุณ แสงสนิท

(นายอรุณ แสงสนิท)

อธิบดีกรมสรรพากร